

“Thời điểm vàng” loại trừ lúa cỏ trên đồng ruộng



Nông dân xã Lê Lợi (Kiến Xương) cắt bỏ diện tích lúa bị nhiễm lúa cỏ nặng.

Hiện nay, lúa mùa đại trà trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn trở bông tập trung. Cùng với việc tuân thủ các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp về phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, tại một số vùng nhiễm lúa cỏ, đây là “thời điểm vàng” để nông dân loại trừ dịch hại mới này.

Vụ mùa năm 2021, xã Lê Lợi (Kiến Xương) gieo cấy 403,6ha. Đây là vụ thứ ba trên địa bàn xã ghi nhận sự xuất hiện của lúa cỏ với diện tích bị nhiễm ngày càng tăng. Ông Du Ngọc Giang, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận có 3 dạng

nhỏ, tác động và kim hàm sự sinh trưởng và phát triển của lúa cấy. Mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân tập trung nhổ bỏ, tiêu hủy ở giai đoạn lúa đẻ nhánh nhưng tỷ lệ lúa cỏ trên đồng ruộng vẫn còn nhiều. Giai đoạn lúa trở bông là thời điểm dễ nhận biết, phân biệt lúa cỏ nhất nên HTX đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân kiểm tra đồng ruộng, cắt bỏ những bông lúa cỏ và tiêu hủy theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Trong đó có trên 1 mẫu ruộng gieo thẳng nhiễm lúa cỏ nhiều, HTX đã vận động người dân cắt bỏ toàn bộ ruộng.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cho biết: Từ vụ mùa năm 2020 đến nay, trên đồng ruộng xuất hiện một số dạng hình lúa cỏ. UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, Trạm đã tập trung hướng dẫn, tổ chức tập huấn, khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng, trừ lúa cỏ phù hợp với từng giai đoạn. Ở vụ mùa năm 2021, các địa phương đã tổ chức cây lại gần 11ha, cắt bỏ tiêu hủy hoàn toàn 1ha và thực hiện nhổ bỏ, tiêu hủy lúa cỏ trên nhiều diện tích lúa cấy bị nhiễm rải rác. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Trạm, trên đồng ruộng hiện nay diện tích lúa xuất hiện lúa cỏ

còn khoảng 25ha, tập trung ở các xã: Trà Giang, Lê Lợi, Hồng Thái, Quốc Tuấn, Bình Nguyên, Nam Cao, Đình Phùng, Vũ Công, Vũ Hòa, thị trấn Kiến Xương. Hiện lúa cỏ đang trong giai đoạn trở bông - phơi màu, là “thời điểm vàng” để nhận biết, tiêu diệt triệt để. Trạm đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn đôn đốc các địa phương tăng cường chỉ đạo phòng, trừ lúa cỏ, đồng thời đề nghị các HTX tăng cường hướng dẫn nông dân các đặc điểm của lúa cỏ, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi phát hiện ruộng xuất hiện cây lúa cỏ đặc điểm: cây cao, lá mềm, trở bông sớm, hạt có thể có râu đỏ hoặc trắng, hạt tròn hoặc cây lúa thân thấp, thân mảnh, trên lá có vết bệnh đốm nâu nhiều hơn bình thường... cần phải nhổ bỏ hoặc thường xuyên cắt các bông lúa cỏ khi chưa chín tránh hạt rụng xuống đất lây nhiễm cho vụ sau. Thời gian để xử lý lúa cỏ không còn nhiều, nếu nhổ bỏ thực hiện không đúng thời điểm thì lúa cỏ vẫn có khả năng tồn tại trong đất, sinh trưởng và gây mất mùa ở các vụ sau là rất lớn. Việc nhổ bỏ, khử lẫn, tiêu hủy triệt để lúa cỏ cần thực hiện đồng loạt, cả trên đường đi, bờ mương; không được để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương, cần thu gom phơi khô, đốt bỏ, tiến hành

cắt bỏ có lồng vực các loại và vệ sinh đồng ruộng.

Không chỉ có Kiến Xương, trên địa bàn huyện Vũ Thư cũng ghi nhận sự xuất hiện của lúa cỏ với diện tích bị nhiễm khoảng 3ha, tập trung ở các xã: Vũ Hội, Tụ Tân, Duy Nhất, Hòa Bình, Song Lãng, Minh Khai, Việt Hùng. Bà Lê Thị Thu Hối, Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Nhờ cán bộ kỹ thuật phối hợp chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, các biện pháp phòng, trừ lúa cỏ được nông dân hưởng ứng làm theo, lúa trở đến đầu kiểm tra, cắt bỏ và tiêu hủy đến đó.

Lúa cỏ, còn gọi là lúa ma, lúa trời, lúa hoang có nhiều đặc điểm thích nghi trên chân ruộng nên rất khó tiêu diệt. Để hạn chế nguy cơ lây lan và mức độ thiệt hại do lúa cỏ gây ra, ngành Nông nghiệp khuyến cáo đối với những ruộng lúa bị nhiễm, cần phải nhổ bỏ lúa cỏ bằng tay, thường xuyên cắt các bông lúa cỏ lần tập khi chưa chín, đem đi tiêu hủy. Những diện tích lúa bị nhiễm trên 60% cần nhanh chóng tiêu hủy (cắt, đốt toàn bộ) nhằm tránh để hạt lúa cỏ chôn, rơi rụng trên ruộng, sau đó tiến hành cày lật gốc, ngâm dầm cho thối hạt.

NGÂN HUỖN

Tập huấn chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Sở Y tế vừa tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, sử dụng phương tiện phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn khuân phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế chuẩn bị tham gia hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng, chống dịch.

Tại lớp tập huấn, học viên được các cán bộ, bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn lại các kỹ thuật: tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng ngừa lây nhiễm. Đây là những kỹ năng đã được đội ngũ cán bộ y tế Thái Bình thực hành thành thạo song vẫn có 3 lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ khi đến vùng dịch, hạn chế mọi sai sót, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Thái Bình sẽ cử khoảng 500 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh và sinh viên y khoa hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

NHƯ HOANG

Kiến Xương Xử phạt 17 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, Công an huyện Kiến Xương cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Kết quả, từ tháng 8/2021 đến nay, huyện Kiến Xương đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền xử phạt 40 triệu đồng. Trong đó, Công an huyện phát hiện 1 cơ sở kinh doanh karaoke ở thôn Tử Tế, xã Thanh Tân lúc 23 giờ ngày 7/8 không chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch, xử phạt 15 triệu đồng và 7 khách hát tại thời điểm kiểm tra mỗi người 2 triệu đồng.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh, nhà hàng không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch.

THU THỦY

Huyện Đoàn Hưng Hà Xây dựng và duy trì 39 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại các cổng trường, ngay từ đầu năm học 2021 - 2022, Huyện đoàn Hưng Hà đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường xây dựng và duy trì 39 mô hình “Cổng trường ATGT”.

Đến nay, toàn huyện có 34/50 trường tiểu học, THCS, 5/6 trường THPT triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Mỗi mô hình, Huyện đoàn huy động 5 đoàn viên trở lên ở các địa phương phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh thực hiện đúng các quy định về bảo đảm ATGT như đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định... Đồng thời, tổ chức phân làn giao thông, kê ổ dumper xe, hướng dẫn phụ huynh học sinh xếp xe vào đúng nơi quy định. Từ khi triển khai mô hình đến nay, ATGT tại các cổng trường trên địa bàn huyện được bảo đảm, không còn tình trạng ách tắc giao thông khi tan học.

Thời gian tới, Huyện đoàn Hưng Hà tiếp tục phối hợp với các nhà trường trên địa bàn nhân rộng mô hình ở những trường học còn lại nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong trường học. Đồng thời, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

THANH THỦY

Điện lực Quỳnh Phụ Bảo đảm an toàn lưới điện mùa mưa bão

Trước mùa mưa bão, Điện lực Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều phương án bảo đảm an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Điện lực Quỳnh Phụ hiện đang quản lý, vận hành 306,51km đường dây trên không, 2,99km đường dây cáp ngầm và 1.072,3km đường dây hạ thế, 471 trạm biến áp tiêu thụ/414 máy với

công suất 158.214,5kVA. Năm 2020, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mạng lưới điện của huyện đã hoàn thiện chương trình lưới điện JICA với tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện hơn 150 tỷ đồng. Đến nay, về hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Cùng với đó, được sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Thái Bình, Điện lực Quỳnh Phụ đã cải tạo và cấy thêm một số trạm biến áp ở các khu vực để chống quá tải cho lưới điện, tổ chức thay thế các thiết bị đã qua vận hành lâu dài kém chất lượng. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Quỳnh Phụ đã thực hiện 8 công trình sửa chữa lớn tại 6 xã (Quỳnh Nguyên, Quỳnh Hoa, An Ninh, An Thái, An Tràng, Đồng Tiến); thay thế 581 cột kém chất lượng bằng cột ly tâm mới; thay thế 33.764m dây rão nát nút vù bằng cáp vận xoắn. Đối với việc sửa chữa thường xuyên đã thay thế 1.200 sứ gốm 24kV; nâng 10 bộ chụp xử lý hành lang tại các lộ; thay thế 31.076m cáp vận xoắn các loại và 66 cột nút vù kém chất lượng bằng cột ly tâm mới; thi công lắp 65 bộ tụ trên đường dây 400V...

Cùng với việc cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng lưới điện, nhận thức được tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, Điện lực Quỳnh Phụ đã triển khai công tác điển tập phòng, chống lụt bão cho cán bộ, công nhân để nâng cao khả năng điều hành chỉ huy và khả năng ứng phó xử lý sự cố khi có bão, lũ lụt và thiên tai bất thường. Anh Nguyễn Tiến Thanh, công nhân quản lý đội vận hành số 1, Điện lực Quỳnh Phụ chia sẻ: Để bảo đảm cấp điện ổn định kịp thời trong mùa mưa bão, Điện lực Quỳnh Phụ đã thành lập tiểu ban phòng, chống lụt bão; tổ chức điển tập phòng, chống và đề ra các tình huống giả định.

Song song với việc xây dựng các phương án phối hợp, Điện lực Quỳnh Phụ đã chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư, nguồn lực để ứng trực và xử lý khắc phục sự cố nhanh nhất theo phương châm “4 tại chỗ”. Việc kiểm tra lưới điện được tiến hành thường xuyên, phân công cụ thể cho công nhân quản lý tuyến lưới điện;

thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng mưa bão, ngập, úng để kịp thời xử lý, khắc phục. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phát quang hành lang lưới điện trước mùa mưa bão; xử lý nguy cơ cây xanh gây đổ, bằng quang cáo... để tránh gây hư hỏng đường dây, trạm biến áp.

Điện lực Quỳnh Phụ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trong việc bảo vệ hành lang lưới điện thông qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn để nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, trong đó kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ hành lang lưới điện cao áp theo Nghị định số 14 của Chính phủ. Khuyến cáo người dân không xây nhà, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, nghiêm cấm thả diều, vật bay gần các công trình lưới điện, không trồng cây, lắp đặt các cột ăng ten, giàn giáo... gần công trình điện có nguy cơ đổ hoặc vi phạm khoảng cách an toàn điện.

NGUYỄN CƯỜNG



Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức phát quang hành lang lưới điện để bảo đảm an toàn mùa mưa bão.

Gia tăng tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh gia tăng số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện ở lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do học sinh điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Chính vì vậy, công tác quản lý và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATGT cho học sinh cần phải được các nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt hơn.

Không quá khó để bắt gặp trên đường hình ảnh học sinh vô tư điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát

liên quan đến đối tượng học sinh vi phạm trật tự ATGT. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Bình, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về ATGT diễn ra phổ biến như: chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, vượt ẩu, dàn hàng ngang... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, cảnh cáo, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với học sinh; đồng thời, thông báo những trường hợp học sinh vi phạm tới các trường để có biện pháp quản lý.

Lý giải cho tình trạng gia tăng vi phạm ATGT ở lứa tuổi học sinh trong thời gian gần đây, ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Việc vi phạm khi tham gia giao thông của học sinh trước hết do các em chưa có ý thức tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, chưa nhận thức hết những nguy hiểm khi tham gia giao thông; nội dung giảng dạy về ATGT chưa phù hợp với từng lứa tuổi; đặc biệt, gần 2 năm trở lại đây, do tác động của dịch Covid-19 nên việc tổ chức tuyên truyền trực quan không được triển khai... Bên cạnh đó, việc giáo dục pháp luật về ATGT từ gia đình chưa được chú trọng. Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ đang cho phép người từ 16 - 18 tuổi được sử dụng xe mô tô từ 50cm³ trở xuống, vì vậy nhiều gia

đình đã chọn mua các loại xe mô tô, xe máy điện dưới 50cm³ (biển AA) cho con em mình; cá biệt, nhiều em được mua xe máy, xe máy điện khi mới chỉ đang học THCS. Do luật cho phép người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm³ không cần giấy phép lái xe, nghĩa là không qua đào tạo, sát hạch nên các em chưa được đào tạo kỹ năng lái xe, kỹ năng xử lý các tình huống, chưa được tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cận kề... tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất ATGT.

Ngoài việc tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT ở nhà trường và gia đình có vai trò hết sức quan trọng trong khắc phục tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT. Thượng tá Lê Thị Tố Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các trường có thể linh động tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật



Tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến.

Ảnh chụp tại đường Lý Bôn trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn ngày 10/9/2021

MINH PHÚC